

Thánh Lễ Tất Niên và Đón Giao Thừa mừng Xuân Ất Tỵ tại giáo xứ VN Seattle.



Tukwila. Cao nguyên tình xanh hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 01 năm 2025 tức ngày 30 Tết, trời khá đẹp với bầu trời yên tĩnh, ngoài trời se lạnh không có mưa. Giáo xứ CTTTĐVN hôm nay cử hành Thánh Lễ Tạ Ôn tiền đưa năm Giáp Thìn và đón mừng Xuân Ất Tỵ. Thánh Lễ được long trọng cử hành đồng tế lúc 7 giờ tối.

[Xem Hình](#)

Đúng 7 giờ vị đại diện Ca Đoàn báo hiệu giờ Thánh Lễ bắt đầu và trân trọng báo tin: Xin ba hòi chiêm rống.

Ba Hòi chiêm rống ngân vang làm tăng thêm vẻ trang nghiêm mang tính hồn Việt. Tiếng Chiêng Trống vừa dứt, Ca Đoàn hát bài Ca Nhập Lễ, nghi đoàn và quý cha cung nghinh Thánh Giá Tiến lên Bàn Thánh theo tiếng hát của Ca Đoàn. Bài ca Nhập Lễ vừa dứt là bắt đầu nghi thức Niệm Hương trước bàn thờ Tổ Tiên. Đoàn Niệm Hương gồm quý cha đồng tế và đại diện giáo dân gồm tuổi thơ, giới trẻ, trung niên và cao niên với lời dẫn nguyện hướng cộng đoàn hiện diện hướng đến tâm tình tạ ơn và cầu nguyện một cách sốt sắng. Phần niệm hương kết thúc, Thánh Lễ được bắt đầu. Cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế Thánh Lễ và cha Trần Hữu Lân đồng tế. Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế ngõ lời chào mừng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa hiện diện với tràng pháo tay dài. Tuy ngày thường nhưng cũng khá đông đảo giáo dân đã tham dự Thánh Lễ.

Thánh Lễ được bắt đầu phần phụng vụ Lời Chúa. Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Đức Maria viếng thăm chị họ với đoạn sau: Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ Người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phúc, vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và Danh Người là thánh. Đức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ; người đói khát, Người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang, Người đui về tay không. Người đã nhận sẵn sóc Israel tôi tớ Người, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người, như Người đã phán cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời”.

Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về lời tạ ơn mà Chúa đã ban cho từng người trong năm qua, nhất là ban cho giáo xứ có được ngôi Tân Thánh Đường rất đẹp, xứng đáng làm nơi thờ phượng mang danh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngài cũng nhắc nhở giáo dân cùng cảm tạ Chúa nhà thờ giáo xứ cũng được sự quan tâm của Tổng Giáo Phận khi cân nhắc chọn nhà thờ giáo xứ CTTĐVN là một trong 5 nhà thờ được chọn làm nơi Hành Hương của Hy Vọng trong năm Thánh 2025.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ cũng đã ân cần cảm ơn Hai Hội Đồng, các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn cùng các ban ngành và nhiều thiện nguyện viên đã hy sinh tham gia những ngày gói bánh đón xuân cũng như tham gia nhiều công tác chuẩn bị cho Hội Chợ Tết Xuân Tạ Ôn và kết thúc với lời chúc mừng năm mới đến mọi người.

Thánh Lễ kết thúc lúc 8 giờ 30 , mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn

Nguyễn An Quý